



ประกาศคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือก
งานจ้างปรับปรุงหลังคาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเชิญชวนยื่นข้อเสนอ
ราคาเพื่อจัดจ้าง “งานจ้างปรับปรุงหลังคาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ” ราคาากลางค่าก่อสร้าง
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๘๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนยื่นข้อเสนอ
มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ และต้องไม่เป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับการที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานประเภทงานก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๒๐,๐๐๐ บาท (--สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน--) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี
นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอราคา และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

๖. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๗. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงรายรับ-รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของโครงการที่บุคคล

/หรือนิติ.....

หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕

๘ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ต้องแนบสำเนาการขึ้นทะเบียนในวันยื่นซอง)

๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดคุณสมบัติและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๖ อาคาร ๓๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น ๖ อาคาร ๓๐ ปี โดยให้ผู้ยื่นซองแนบฉันทึกลงหน้าซองถึง “ประธานกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก งานจ้างปรับปรุงหลังคาภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ” และไม่รับยื่นซองเสนอทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองข้อเสนอ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๗ อาคาร ๓๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmu.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางยุพินพร โนนจ้อย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๒๐๓๘ ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงนาม) ณัฐ วรยศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์